

Đức Phồ, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp giữa năm 2024) HĐND thị xã

Kính thưa: - Chủ tọa kỳ họp;

- Quý vị đại biểu HĐND thị xã;

- Đại biểu dự Kỳ họp!

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã với Thường trực HĐND thị xã, UBND thị xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 tại kỳ họp thứ 19, kỳ họp cuối giữa năm 2024 của HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

I. Những tâm tư nguyện vọng của cử tri

Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhìn chung tư tưởng của cử tri và Nhân dân ổn định, phấn khởi trước những kết quả đạt được của thị xã; đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn thị xã về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo... được chỉ đạo có hiệu quả, tạo niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân. Cử tri và các tầng lớp Nhân dân trong thị xã chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tất cả vì sự phát triển của thị xã Đức Phồ.

Tuy nhiên, cử tri còn băn khoăn, lo lắng: vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân. Tình hình an ninh, trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó có môi trường mạng; các vụ bạo lực học đường, tai nạn giao thông vẫn có xu hướng tăng; việc thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án thực hiện trên địa bàn thị xã còn kéo dài, gây bức xúc trong một bộ phận Nhân dân; công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã) còn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về cơ chế,

chính sách bồi thường, tái định cư nhưng chưa được tháo gỡ... phần nào đã ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

II. Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2024

Qua đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, thị xã trước kỳ họp giữa năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Thường trực HĐND thị xã tổ chức cuộc họp để phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri giữa năm 2024 thuộc 02 cấp tỉnh và thị xã. Qua rà soát, tổng hợp, phân loại có **46** ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó có **11** ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, **35** ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được MTTQ và Thường trực HĐND tổng hợp gửi tới UBND và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tại kỳ họp lần này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị HĐND thị xã và các cơ quan chức năng sớm giải quyết 35 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 19, HĐND thị xã khóa I (*tại Báo cáo số 02/BC-MTTQ-BTT ngày 26/5/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã*).

III. Về tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Để chuẩn bị nội dung cho đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp HĐND giữa năm 2024 và báo cáo tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND Thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; Mặt trận thị xã đã phối hợp với Thường trực HĐND thị xã, các Tổ đại biểu HĐND thị xã tiến hành rà soát, đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Nhìn chung, tất cả các ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp cuối năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cấp được các cấp quan tâm chỉ đạo giải quyết, trả lời một cách thỏa đáng, được cử tri đồng tình và đánh giá cao. Tuy nhiên vẫn còn một số kiến nghị giải quyết chưa thỏa đáng cần được tiếp tục chỉ đạo giải quyết.

IV. Về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

1. Công tác tuyên truyền

Trong 6 tháng đầu năm 2024, MTTQ Việt Nam các cấp trong thị xã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động. Tích cực phối hợp triển khai thực hiện tốt Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” góp phần bảo vệ môi trường ở địa bàn khu dân cư.

Đặc biệt, phối hợp cùng với chính quyền và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn thị xã tập trung tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục các hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng và các hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ), góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện tiến độ bàn giao tuyến

chính Cao tốc theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đã đến thăm hỏi, động viên 01 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam với số tiền 1.200.000 đồng.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 02 Hội nghị¹ tuyên truyền về Chương trình vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tuyên truyền về phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách, pháp luật.

2. Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Mặt trận thị xã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử Đức Phổ, Thường trực HĐND, UBND thị xã và các xã, phường tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri tại 8 xã, phường và đại biểu HĐND thị xã Đức Phổ tiếp xúc tại 15 xã, phường trên địa bàn thị xã có khoản trên 975 cử tri tham dự, với 71 lượt ý kiến tham gia liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng Trung ương, tỉnh và thị xã. Kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Tổ đại biểu HDND tỉnh, Thường trực HĐND thị xã và UBND thị xã rà soát, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tích cực tham gia góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết trình tại các Kỳ họp của HĐND thị xã được tổ chức trong 06 tháng vừa qua; phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh họp, bàn thống nhất nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Tham gia góp ý vào 06 dự thảo² văn bản góp ý của 03 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục phát huy, trong 6 tháng đầu năm, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường đã tổ chức giám sát 17 công trình³ đang thi công trên địa bàn các xã, phường. Hoạt

¹ Phối hợp với Ban An toàn giao thông và Công an thị xã Đức Phổ tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền về chương trình vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách pháp luật năm 2024 tại xã Phổ An với hơn 80 người tham dự.

² Dự thảo kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với công dân năm 2024 của Thị ủy Đức Phổ; dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thị xã; dự thảo Quy chế làm việc của Thường trực HĐND thị xã; Dự thảo 01 số nội dung xây dựng quy chế hoạt động của lực lượng nòng cốt ở cơ sở của Thị ủy Đức Phổ; dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của UBND thị xã; dự thảo quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 của UBND huyện Đức Phổ

³ Phổ Văn: 01 công trình (tuyến đường Nguyễn Chí Linh đi Hoàng Tăng giai đoạn 2); Phổ Nhơn: 02 công trình; Phổ Vinh: 02 công trình (Tuyến đường bê tông từ nhà ông Viên – đến nhà ông Lanh (TDP Khánh Bắc) và công trình sửa chữa nhà văn hóa phường Phổ Vinh); Phổ Thạnh: 01 công trình (sửa chữa Hội trường UBND phường và bộ phận 01 cửa tại UBND phường Phổ Thạnh; Phổ Phong: Phối hợp với Ban Thanh tra ND xã giám sát công trình tuyến đường Cầu cây Sộp đi ngõ Ông tùng thôn Tân Phong; Phổ An: 02 công trình (công trình Kiên cố hóa kênh mương Đội 6 đi Sông Thoa Gò Soáy đi mương tiêu đội 4, thôn An Thổ và giám sát công trình Kiên cố hóa tuyến kênh mương tưới

động giám sát của 02 Ban là giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát triển khai xây dựng các dự các tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận mới 53 vụ tranh chấp, mâu thuẫn; đã tổ chức hòa giải 51 vụ (*trong đó, hoà giải thành 34 vụ đạt tỷ lệ 66,7%; hoà giải không thành 17 vụ, đối với các vụ việc hoà giải không thành đã hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết*); còn 02 vụ đang tiến hành xác minh để hoà giải.

3. Về hoạt động giám sát

MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2024.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tổ chức 04 cuộc⁴ kiểm tra, giám sát.

MTTQ Việt Nam các xã, phường đã tổ chức 01 cuộc giám sát, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát vào Quý III năm 2024.

4. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng

Mặt trận thị xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 238/KH-MTTQ-BTT ngày 02/4/2024 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; theo dõi, phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí những nhiều của cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác tổ chức, tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chi đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót.

V. Một số đề xuất, kiến nghị

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã xin có một số kiến nghị như sau:

1. Đề nghị HĐND thị xã, các Ban của HĐND thị xã tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã đã có hiệu lực thi hành (03 năm trở về trước) nhằm kịp thời đánh giá hiệu quả, tính khả thi, nhu cầu thực tế chính đáng của các tổ chức, cá nhân chịu sự tác động của Nghị quyết.

từ nương rộc gốc đến kênh Đập Nhánh thôn An Thạch). *Phổ Khánh*: 02 công trình (dự án: Sửa chữa nhà làm việc UBND xã Phổ Khánh và “tuyên đường QL1A đi nhà bà Bông); *Phổ Cường*: 02 công trình (công trình kiên cố hóa tuyến kênh từ Ao Vuông - Nhà ông Liêu thôn Lâm Bình và công trình kiên cố hóa tuyến kênh khu quy hoạch dồn điền đổi thửa xứ đồng Gò Béc thôn Nga Mân và vườn Sum thôn Thủy Thạch); *Phổ Minh*: 02 công trình (Công trình sửa chữa nhà làm việc UBND phường, Kênh Mương giữa ở tổ dân phố 4); *Phổ Châu*: 02 công trình (công trình Đường khu 2,3 đi đèo Bình Đê thôn Hưng Long và công trình Cổng hợp Ông Văn thôn Châu Me)

⁴ Phối hợp với Ban Pháp chế của HĐND thị xã tổ chức giám sát công tác xét xử các vụ án dân sự, án hành chính tại Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ; Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thị xã kiểm tra 03 cuộc về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND phường Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Ninh

2. Qua tiếp xúc cử tri, vẫn còn có những ý kiến của cử tri bức xúc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, công trình thi công trên địa bàn thị xã, đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, điển hình các vụ việc kéo dài như: 04 hộ dân thuộc phường Phổ Minh dưới cầu vượt bị ảnh hưởng dự án đường tránh đông chưa được cấp giấy CNQSDĐ, qua nhiều lần kiến nghị, đối thoại của Chủ tịch đến nay vẫn chưa được giải quyết.

3. Đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

4. Đề nghị UBND thị xã phối hợp Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh giải quyết dứt điểm những ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác hỗ trợ bồi thường, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ).

5. Đề nghị tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy; các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc, tệ nạn xã hội, tín dụng đen...

6. Tăng cường công tác quản lý giá cả một số mặt hàng thiết yếu, giá vật tư nông nghiệp, nhất là sau khi Chính phủ tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm ổn định cuộc sống của người dân.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 tại kỳ họp lần thứ 19 HĐND thị xã. Kính báo cáo kỳ họp.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- BTT UBMT thị xã;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Diễm Kiều

